

CÔNG ĐIỆN

Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 (Kompasu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

ĐIÊN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS thị xã;
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia:

Hồi 04 giờ ngày 13/10/2021, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 04 giờ ngày 14/10/2021, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc ; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây , mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14/10/2021, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo , áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào . Đến 04 giờ ngày 15/10/2021, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc ; phía Tây Kinh Tuyến 111,0 độ Kinh Đông . Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền:

Từ đêm nay (13/10/2021) đến ngày 14/10/2021, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ:

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp vào sáng ngày 14/10/2021.

Ngày hôm nay (13/10/2021), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều nay (13/10/2021) đến ngày 15/10/2021, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; Từ chiều nay (13/10/2021) đến đêm 15/10/2021, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/10/2021, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Để chủ động triển khai ứng phó với bão số 8 và mưa lớn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS thị xã, Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khác, theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Công điện số 156/CĐ-BCH ngày 10/10/2021 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh về việc sẵn sàng ứng phó với bão Kompasus và mưa lũ; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 (Kompasus); Công văn số 1728/UBND-KT ngày 01/9/2021 về việc chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, mưa

lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về việc sẵn sàng ứng phó với bão Kompas và mưa lũ. Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của bão số 8 để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” gắn chặt với công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương chủ động tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão.

2. Đoàn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và UBND các xã, phường ven biển: Tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện (kể cả vận tải và tàu du lịch); theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với gia đình thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi bão tan, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo, cảnh báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia. Tạo điều kiện cho tàu thuyền của các địa phương khác vào tránh trú trên địa bàn (đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19). Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, không để tàu thuyền hư hỏng do va chạm khi neo đậu. Tổ chức, hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản.

3. UBND các xã, phường:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp để đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện; Kiểm tra, Rà soát, di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, nhất là tại các vùng thấp trũng, ven sông suối, những hộ không đảm bảo an toàn; các khu vực (điểm dân cư, lán trại, các trạm) có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất (nhất là các khu vực có Taluy âm, Taluy dương; khu vực đã xảy ra sạt lở...), phải kiên quyết vận động di dời, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; Đặc biệt là các khu vực đã xảy ra sạt lở đất như thôn Minh Tiến xã Quảng Minh.

- Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại các địa điểm cách ly tập trung của các xã, phường để có phương án gia cố, giằng néo để phòng ảnh hưởng của bão; Đồng thời có kế hoạch di chuyển các trường hợp cách ly tập trung đến nơi an toàn khi có lũ, lụt xảy ra (khi địa điểm hiện tại bị ảnh hưởng). Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh và cách vật tư y tế cần thiết khác đủ để sử dụng tối thiểu trong 7-10 ngày để ứng phó với các tình huống do ảnh hưởng của bão, lũ có thể xảy ra.

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện các phương án ứng phó, chằng chéo, gia cố nhà cửa; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; kê cao tài sản... trên các hệ thống thông tin liên lạc để người dân nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp chuẩn bị, ứng phó phù hợp. Khuyến cáo người dân không di chuyển trên đường khi bão đổ bộ (khoảng từ 8 giờ 00 ngày 14/10/2021) cho đến khi bão tan, trừ những trường hợp cấp thiết và lực lượng thi hành công vụ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai. Tuyệt đối không để người dân đánh bắt hải sản, vớt củi trên sông, suối khi mưa lũ.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, nứa cá, tôm đọt kích cỡ thu hoạch; Đặc biệt đối với các địa phương nuôi cá lồng trên sông như xã Quảng Lộc, Quảng Minh; các địa phương hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết để có biện pháp thu hoạch kịp thời. Gia cố, giằng néo chuồng trại, lồng bè, cắt tỉa cành cây để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nuôi trồng thủy, hải sản, vườn cây lâu năm, các trang trại chăn nuôi.

- Sẵn sàng phương án gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các cột, tháp cao, cây xanh khu vực chịu ảnh hưởng của bão... để hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão, lũ.

- Cảnh báo các khu dân cư ven sông, ven suối đề phòng lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Không để người dân vào rừng trong thời gian thiên tai; thông tin cho người dân đang còn ở trong rừng, yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão và mưa lũ sau bão.

- Đối với các địa phương có hồ chứa nước: Tổ chức vận hành công trình bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng dân cư vùng hạ du và an toàn hồ đập thủy lợi, đối với các hồ đập xung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước; phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống; đặc biệt là các hồ chứa đang thi công và các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp; triển khai công tác đảm bảo an toàn đề điều, nhất là các điểm xung yếu.

- Đối với các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 1A (phường Quảng Thuận và Quảng Thọ) phối hợp với Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phòng Y tế có phương án đảm bảo an toàn (lưu ý đến việc tạo điều kiện tránh trú, ăn, nghỉ) cho người dân từ các tỉnh từ phía Nam về quê lưu thông qua địa bàn trong thời gian xảy ra thiên tai, đồng thời phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

- Đối với UBND xã Quảng Minh: chuẩn bị hội trường tầng 2 để làm Sở chỉ huy tiền phương cụm 9 xã vùng Nam trong trường hợp mưa to gây ngập lụt.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Đoàn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh; Hải Đội 313 vùng 3 Hải quân và các đơn vị liên quan: rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra theo kế hoạch số 153/KH-BCHPCTT ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH Phòng thủ dân sự thị xã về kế hoạch hiệp đồng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị đóng chân trên địa bàn thị xã.

- Trong trường hợp mưa to gây ngập lụt: thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại UBND xã Quảng Minh, gồm các thành phần: đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm chỉ huy trưởng, đồng chí PCHT - TMT Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phó Trưởng Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Kinh tế và đồng chí Chủ tịch UBND xã Quảng Minh.

5. Công an thị xã, Phòng Quản lý Đô thị thị xã: Kiểm tra, rà soát phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Kiên quyết dừng hoạt động đối với các bến đò ngang, đò dọc khi mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết.

6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung; chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ.

7. Chi nhánh Điện lực Quảng Trạch; Trung tâm Viễn Thông Quảng Trạch: chỉ đạo lực lượng trong đơn vị làm nhiệm vụ PCTT, tổ chức khắc phục nhanh, kịp thời sự cố về điện và thông tin liên lạc; bảo đảm nguồn điện và thông tin liên lạc cho các nơi trọng điểm làm nhiệm vụ PCTT, TKCN và PTDS; thông báo lịch cắt và cấp điện để người dân được biết và sử dụng đảm bảo an toàn.

8. Trạm Khí tượng Ba Đồn tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, dự báo và cung cấp thông tin cho lãnh đạo Thị xã để chỉ đạo; Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác để thông tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh.

9. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã: tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền về diễn biến, đường đi của bão; mưa lũ và công tác chỉ đạo của UBND thị xã để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

10. Các thành viên BCH PCTT và TKCN kiêm BCH Phòng thủ dân sự thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công chỉ đạo các xã, phường, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống bão, mưa lũ theo các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình cho Lãnh đạo UBND thị xã; BCH PCTT và TKCN kiêm BCH Phòng thủ dân sự thị xã để có phương án chỉ đạo.

Lưu ý: Các đơn vị, địa phương khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo quy định.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS thị xã; Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BCH PCTT và TKCN kiêm
 BCH PTDS tỉnh;
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- L.đạo UBND thị xã;
- Các Phòng, ban, đơn vị trên địa bàn;
- Lưu: VT, KT.

(b/cáo);

CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Thọ